

บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหมาก สมนอก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	หมาก สมนอก
๒	นายวรากร เขียนนอก	รองนายก อบต.	วรากร เขียนนอก
๓	นางสาวสาลินี บุคตาวงศ์	รองนายก อบต.	สาลินี บุคตาวงศ์
๔	นายกิตติ กิ่งแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	กิตติ กิ่งแก้ว
๕	นายธีรพล นิธิปรีชา	ปลัด อบต.	ธีรพล นิธิปรีชา
๖	นายลิขิต ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ลิขิต ประยูรสิงห์
๗	นางสุนทร ประยูรสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทร ประยูรสิงห์
๘	นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์
๙	นายสุทิน พลเมืองดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	สุทิน พลเมืองดี
๑๐	นางพิมพ์ผดดา พิชมาก	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	พิมพ์ผดดา พิชมาก
๑๑	นางกรรณิกา สีสังข์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรณิกา สีสังข์
๑๒	นายบุญชัย ทองประไพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	บุญชัย ทองประไพ
๑๓	นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	นงค์ฤทธิ์ ดีสวน
๑๔	นางสาวสมพาน เสมाप็ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สมพาน เสมाप็ชร
๑๕	นางสาวละออง ทองนอก	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ละออง ทองนอก
๑๖	นางสาวสุกัญญา จำยอม	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	สุกัญญา จำยอม
๑๗	นางนันทน์ภัส ปะมะคัง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	นันทน์ภัส ปะมะคัง
๑๘	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สิบเอกภรณ์ อินทร์แปลง
๑๙	นายทรงกรด มากขำ	นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	ทรงกรด มากขำ
๒๐	จำเอกวีรชาติ ชอบการ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	จำเอกวีรชาติ ชอบการ
๒๑	นางสาวยุวดี ไพรเขียว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ยุวดี ไพรเขียว
๒๒	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สิบเอกเจษฎา ศรีศิลา
๒๓	นางอรพิมพ์ ชิดโครต	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	อรพิมพ์ ชิดโครต
๒๔	นางสาวอรพิมพ์ สงนอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ลาพักผ่อน
๒๕	นายเหมือน แก้วดอนรี	พนักงานขับรถยนต์	เหมือน แก้วดอนรี
๒๖	นายสนั่น ธรรมจันทร์	คนงานทั่วไป	สนั่น ธรรมจันทร์
๒๗	นายธวัช สมคิด	คนงานทั่วไป	ธวัช สมคิด

3.4 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

ปลัด อบต.

อำเภอสีดาแจ้งว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้อำเภอสีดาทราบ แต่ขอให้อำเภอสีดาแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการไว้ เมื่ออำเภอสีดาได้รับแจ้งรายละเอียดจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอีกครั้ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมสำหรับงานกิจกรรม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

ที่ประชุม

รับทราบ

3.5 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอำเภอสีดา ประจำปี 2562

ปลัด อบต.

ด้วยอำเภอสีดา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสีดา ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กฐินสามัคคีอำเภอสีดา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจะรวบรวมจตุปัจจัยทอดถวาย ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 (แรม 7 ค่ำ เดือน 11) เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีดาจึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอำเภอสีดาในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคนำส่งได้ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา (ห้องเสมียนตรา) ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองดำเนินการรวบรวมเงินบริจาค

ประชุม

รับทราบ

3.6 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

อำเภอสีดาแจ้งว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้อำเภอสีดาทราบ แต่ขอให้อำเภอสีดาแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการไว้ เมื่ออำเภอสีดาได้รับแจ้งรายละเอียดจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอีกครั้ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมสำหรับงานกิจกรรม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562

ที่ประชุม

รับทราบ

3.7 เรื่อง พิธีสวดเจริญพระพุทธรูป

ปลัด อบต.

พิธีสวดเจริญพระพุทธรูปประจำเดือนตุลาคม 2562 กำหนดในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ วัดบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลสีดา อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

3.8 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ยังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

ปลัด อบต.

ด้วยอำเภอสีดาได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้เสนอเรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ยังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผัน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ยังมีส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ยังมีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือลุ่มแม่น้ำก่อนได้รับอนุญาต ให้ได้ข้อยุติต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานแจ้งโครงการที่ได้ดำเนินการไปก่อนได้รับอนุญาตเพิ่มเติมภายใน 30 วัน เพื่อกรมป่าไม้จะได้นำเสนิคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

อำเภอสีดาพิจารณาแล้ว จึงขอให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตรวจสอบแผนงานโครงการว่ามีโครงการใดที่
เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วหรือกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวกับกรมป่าไม้หรือไม่ หากมีให้รายงานข้อมูลโครงการแผนงานที่
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตของหน่วยงานในสังกัดส่งให้กรมป่าไม้
และแจ้งข้อมูลให้กรมป่าไม้ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
permission_5207@hotmail.com พร้อมทั้งสำเนาให้อำเภอทราบเพื่อรายงานให้
จังหวัดทราบต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ

ที่ประชุม

รับทราบ

3.9 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวปี 2562/2563 รอบที่ 1

ปลัด อบต.

ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสีดา แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนิน
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

- ราคาและปริมาณประกันรายได้ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% โดยชดเชยเป็นจำนวน
ตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครั้วเรือนละ
ไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน
ครั้วเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครั้วเรือนละไม่เกิน
30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครั้วเรือน
ละไม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครั้วเรือนละ
ไม่เกิน 16 ตัน

ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของ
ข้าวแต่ละชนิดและเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด

- ข้าวอายุสั้น (คุณภาพต่ำ) พันธุ์ข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ พันธุ์ข้าวที่
ไม่มีคุณภาพ จำนวน 18 พันธุ์

- การขึ้นทะเบียน เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1
ภาคอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- การขึ้นทะเบียน เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าวแต่ละชนิด ปี 2561/62 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ปริมาณที่ได้รับชดเชย เนื้อที่เพาะปลูก x ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่แต่ละชนิด เป้าหมายเกษตรกรประมาณ 4.3 ล้านครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 58 ล้านไร่ คาดว่าพื้นที่เกษตรกรจะได้รับชดเชย ประมาณ 54 ล้านไร่ (วงเงิน 21,495.74 ล้านบาท)
- การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ทุก ๆ 15 วัน
- การจ่ายเงิน
ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ ทั้งนี้ เกษตรกรไม่ต้องทำสัญญากับ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินครั้งแรก วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาโครงการประกันรายได้ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

3.10 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปลัด อบต.

ด้วยรัฐบาล มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกำหนดมาตรการหลาย มาตรการ เช่นการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน ได้มอบหมายให้ ก.มท.ส่งเสริมให้ อบต.ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตาม นโยบาย รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า อบต.ดำเนินการดังกล่าวและสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน สะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ด้านการศึกษา

และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

3.11 การจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) (นส.จ.ที่ นม 0023.3/ว 5705 ลว. 1 ส.ค.62)

ปลัด อบต.

ด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 (นางสุมิตรา อดิศักดิ์) ได้กำหนดตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีประเด็นการตรวจติดตามการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของ อบต.

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 จึงให้ อบต. ดำเนินการ ดังนี้

1. อบต. ใดที่ยังไม่มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ดังกล่าวให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน
2. อบต. ใดดำเนินการแล้วให้รายงานจังหวัดทราบ

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และมอบหมายให้กองสาธารณสุขดำเนินการฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

นายก อบต.

ขอเชิญเสนอเรื่องอื่น ๆ

นายวรากร เขียนนอก
(รองนายก อบต.)

- เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้แต่ละกองฯดำเนินการจัดโครงการฯ/
กิจกรรมฯ ให้ตรงตามแผนดำเนินงานประจำปีของแต่ละกองฯด้วยครับ เพื่อที่
โครงการฯ/กิจกรรมฯ จะไม่กระจุกในช่วงเดือนท้ายๆของปีงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจึงขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายทรงกรด มากขำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล